

เลี้ยงจัดบข อาหารเช้าให้นักเรียน

นำเสนอเมื่อ : 24 เม.ย. 2567

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่โรงเรียนสตรีรัตนบุรี จ.นนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ เป็นประธานมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ว่า ขอชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ที่ตนและรมช.ศึกษาธิการ ได้ทำมาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการลดภาระครูด้านการยกเลิกครูเวร การจัดงบประมาณจ้างนักการภารโรงในโรงเรียนที่ขาด สวนแนวทางการทำงานขอฝากให้ทุกคนทำงานเชิงบูรณาการ และใช้หลักแลกเปลี่ยนประสพการณ์ร่วมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล ถือเป็นเรื่องที่ทำยาก แต่อยากให้ทุกคนช่วยกัน เพราะขณะนี้ทิศทางการศึกษาในยุคของตนกำลังไปได้ดีเปรียบเหมือนหุ่นกำลังขึ้น

ด้านนายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเปิดภาคเรียนใหม่ในปีนี้เป็นภาคการศึกษาแรกในยุคของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ซึ่งทุกคนจะได้เห็นนโยบายใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องและมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยเฉพาะการยกเลิกครูเวร การเพิ่มงบอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส การจ้างนักการภารโรง การปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ทั้งนี้ตนขอฝากสถานศึกษาให้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดยสถานศึกษาจะต้องมีความปลอดภัยทั้งอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า การเตรียมสื่อการสอน พร้อมช่วยกันสอดส่องบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดในการเข้ามาในโรงเรียน รวมถึงการเฝ้าระวังโซเชียลมีเดีย เพราะบางข้อมูลก็มีทั้งเรื่องจริงและไม่จริง ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรีธนู วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2567 ที่จะเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พ.ค.นี้จะเป็นปีแห่งการเรียนดีมีความสุข ขอให้ทุกโรงเรียนได้นำเรื่องเรียนดีมีความสุขสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นป้าย หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยนโยบายต่าง ๆ เรื่องลดภาระครูแบ่งเป็นสี่เขี้ยวและสี่เหลี่ยม ซึ่งนโยบายสี่เขี้ยวคือ ดำเนินการสำเร็จเร็ว คือ ยกเลิกครูเวร การจ้างนักการภารโรง และการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ซึ่งตนจะจัดงบประมาณให้ 100 ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็ก 80 คนลงมา ประมาณ 9,700 แห่ง ส่วนนโยบายสี่เหลี่ยมอยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน โดยอนาคตจะขยายไปยังโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วย นอกจากนี้ตนเตรียมจะเสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาเพิ่มงบอาหารเช้าให้นักเรียนด้วย ที่สำคัญฝาก สพท.เร่งการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู และการสอบบรรจุครูช่วยและผู้บริหารโรงเรียนต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนภาคเรียนใหม่นี้ ส่วนการเบิกจ่ายงบปี 67 มีเวลาชิงบเพียง 5 เดือน ฝากโรงเรียนและเขตพื้นที่ช่วยติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบด้วย.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #กระทรวงศึกษาธิการ #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เพจ At HeaR วันที่ 23 เมษายน 2567](#)